



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
27 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ไม่ถอยหลังกัญชาเป็นยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า การปลดกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดจะปลดได้ก็เมื่อบอร์ด ป.ป.ส.เห็นชอบแล้วให้ รมว.สร.ลงนาม มีขั้นตอนมากมายกว่าจะมาถึงตรงนี้ ยืนยันว่ากฎหมายมีทั้ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข กฎหมายห้ามใช้ที่สาธารณะสุขเสพก่อกความรำคาญ ห้ามนำมาใช้ในเด็กและเยาวชนต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงการนำเข้าก็ยังผิดกฎหมาย ยกเว้นขอพิเศษเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับข้อกังวลจากเครือข่ายแพทย์ ก็รับฟัง ทั้ง สร.-กมธ. พร้อมนำไปปรับปรุงในร่างกฎหมาย ส่วนที่เข้าใจผิดก็พร้อมแถลงให้เข้าใจ นายกฯ ยืนยันว่าจะผลักดันเต็มที่ ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ คาดจะเสร็จในเดือน ส.ค.65 เราไม่มีกรถถอยหลังเสรี กัญชาเป็นยาเสพติดอีกแล้ว

นำเข้าช่อดอกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

- นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าวการ จับกุมกัญชา กัญชง จำนวน 5.3 กก. ผ่านผู้ขนส่งสินค้าเร่งด่วนทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งพบว่าเป็นของ นายจุลภาส หรือ ทอม เครือโสภณ นักธุรกิจ นำเข้าช่อดอกกัญชาจากสหรัฐอเมริกา ระบุสั่งซื้อพร้อมแสดงเอกสารการส่งสินค้าเข้ามาใน ไทย ทั้งนี้ จนท. กรมศุลกากรตรวจพบสินค้าสำแดงว่าเป็นสินค้าเหล็ก แต่ภายในเป็นกัญชา เข้าข่ายเป็นความผิดต่อกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.กักพืช และ พ.ร.บ.ศุลกากร ได้หารือกับ กษ.แล้ว เห็นควรพิจารณาดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ฐาน สำแดงเท็จ มีอัตราโทษสูงสุด คือ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีการนำเข้ามาก่อนหน้า อีก 2 ครั้ง ด้านนายทอม เผย ก่อนหน้าจะเกิดเรื่องได้สั่งนำเข้ามาแล้ว 2 ครั้ง เพราะได้ปรึกษา จนท.ป.ป.ส. ตำรวจ ปส. และ จนท.อย. แล้ว พบว่าไม่ได้ผิดกฎหมายใดๆ

- นายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... กล่าวว่า ส่วนของช่อดอกใน พ.ร.บ.กักพืช กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของพืชที่ต้องสำแดง อีกทั้งสินค้านำเข้าต้องเสียภาษี การนำเข้าส่วนใดส่วนหนึ่งของ กัญชาจากต่างประเทศมาไทย ถือว่าผิดกฎหมายทั้งสิ้น จึงอยากเรียกร้องให้คณะทำงานบูรณาการที่นายกฯ ตั้งขึ้น เอาใจจริงเอา จังกับผู้กระทำผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์


- นายณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. ลงนามแทนปลัด สธ. ถึงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินคดี ตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ทุกกรณี กับผู้ไม่ขออนุญาต ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

เสวนาวิชาการผลกระทบจากการใช้กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

- ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ และรพ.จุฬาลงกรณ์ จัดเสวนาวิชาการด้านยาเสพติด กรณีผลกระทบจากการใช้กัญชา เผย พบเยาวชนสุขภาพสูงขึ้นไป 2 เท่า และผลเบื้องต้นพบการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับสารเสพติดทั้งหมด ยกเว้นสุราและบุหรี่เพิ่มขึ้นประมาณ 29.56% ในแบบผู้ป่วยนอก และ 44.33% ในรูปแบบผู้ป่วยใน ช่วงปี 2563-2564 ซึ่งหากเทียบกับช่วงก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายกัญชา จะเห็นว่าสวนทางกับจำนวนผู้รับการบำบัดยาเสพติดโดยตรงทุกชนิดที่ลดลง

- ผศ.นพ.สมิทธิ ศรีสนธิ แพทย์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล กล่าวถึง สาร THC ในกัญชาเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต คือ บริโภคเกินขนาด กระตุ้นให้เกิดอาการบางอย่างโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือด และผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาทำให้เกิด โรคจิตเวช เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ จึงต้องมีการควบคุมให้เข้มข้นกว่านี้ ส่วนตัวสนับสนุนแถลงการณ์เครือข่ายนักวิชาการ ในช่วง สุญญากาศให้คืนสถานะกัญชาเป็นยาเสพติด และทำให้กฎหมายเข้มข้น มีการทำประชาคมให้ชัดเจน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
สถานการณ์ประจำวัน - สถานการณ์ในประเทศ 27 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,747 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,582,168 ราย เสียชีวิต 34 ราย เสียชีวิตสะสม 31,258 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,099 ราย รักษาหายสะสม 4,526,691 ราย ยังรักษาอยู่ 24,219 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 577,325,731 (+1,445,883) ราย 6,407,502 (+2,665) ราย รักษาหาย 547,100,896 545,848,153 (+1,252,743) ราย	-
ประเด็นสำคัญ 1. ยอดผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มสูงขึ้น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย thebangkokinsight -นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว.กลาโหม รับทราบรายงานสถานการณ์โควิด-19 พบยอดผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสามวันที่ผ่านมา ขอความร่วมมือจากประชาชนเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำที่สาธารณสุขกำหนด หมั่นสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด หากพบมีอาการน่าสงสัยให้เข้าพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมาย สธ. ให้ความสำคัญกับการควบคุม ป้องกัน ดูแล รักษาสุขภาพประชาชนเป็นหลัก ขอประชาชนเชื่อมั่นในแนวทางของสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(ไทยรัฐ) -ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม เป็นต้นมา จะเห็นตัวเลขผู้ป่วยแต่ละครบ 3 ส่วน ทั้งปอดอักเสบเกิน 800 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจกว่า 400 ราย และเสียชีวิตเกิน 30 รายแล้ว เป็นสัญญาณว่ามีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องเร่งทำตอนนี้ คือ ควบคุมการติดเชื้อระดับหนึ่ง เราคงไม่มีการล็อกดาวน์แน่นอน ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ คงต้องดูความสมดุลระหว่างความสุขกับความเสี่ยง อยากรู้อยากเห็นมันก็จะเสี่ยงเยอะ ถ้าอยากรู้อยากเห็นแล้วปลอดภัย ต้องทำให้มันเสี่ยงน้อยลง 2. ยาฟาวิพิราเวียร์หมดสต็อก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า) - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขานุการ สปสช. เปิดเผยว่า 2 วันแรกที่เปิดระบบ เสริมดูแลผู้ป่วยโควิด หลังตรวจ ATK แล้วมีผลขึ้น 2 ชุด วันที่ 23-24 กรกฎาคม มีผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในกลุ่ม 608 และได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์แล้วว่าจำเป็นต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัดคือ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ส่งยาให้ผู้ป่วยแล้ว 760 ราย เป็นยาทั้งหมด 38,320 เม็ด ทำให้อาชีพฟาวิพิราเวียร์หมดสต็อก ส่งผลให้วันที่ 25 ก.ค. ไม่สามารถจัดส่งยาให้ผู้ป่วยได้ ทั้งนี้รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมสนับสนุนยาฟาวิพิราเวียร์ 100,000 เม็ด เพื่อให้ส่งยาให้ผู้ป่วยกลุ่ม 608 ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบบริการตามเกณฑ์การจ่ายยาดูแลผู้ป่วยโควิด 3. กระตุ้นฉีดบูสเตอร์โดสเพิ่มภูมิคุ้มกัน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(innnews) -นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีแนวโน้มอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในขณะนี้ สธ.จึงอยากขอความร่วมมือผู้ที่ฉีดเข็ม 1-3 ให้รับมาเติมภูมิคุ้มกัน เพราะสามารถลดอาการรุนแรงของโควิด 19 โดยเฉพาะ กลุ่ม 608 ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวมถึงสตรีตั้งครรภ์ 4. การเฝ้าระวังโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย ไทยนิวส์ กรมประชาสัมพันธ์) - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เผยถึงการเฝ้าระวังโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 และการติดตามภูมิคุ้มกันต่อคนที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ต่อ BA.5 ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อ 16-22 ก.ค. 65 มีการจำแนกสายพันธุ์โอมิครอน จำนวน 468 คน พบเป็น BA.4/BA.5 จำนวน 320 คน BA.2 จำนวน 143 คน และ BA.1 จำนวน 5 คน ภาพรวมพบว่าขณะนี้สัดส่วน BA.4/BA.5 อยู่ที่ร้อยละ 68.4 ครองพื้นที่ในประเทศไทยแทน และ BA.2 อยู่ที่ร้อยละ 30.6 โดยพื้นที่ที่พบมากที่สุด คือ กทม. ร้อยละ 80 ส่วนภูมิภาคพบร้อยละ 60 เป็นการบอกว่า BA.4/BA.5 เมื่อเทียบกับ BA.1 และ BA.2 แพร่ได้เร็วกว่า สอดคล้องกับสถานการณ์ตอนนี้ที่มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยมากขึ้น เมื่อนำมาถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวพบว่าสัดส่วน BA.5 อยู่ที่ร้อยละ 75.63 มากกว่า BA.4 อยู่ที่ร้อยละ 24.73 ส่วนอาการรุนแรงของ BA.4/BA.5 ในผู้ป่วยกลุ่มไม่มีอาการรุนแรงและมีอาการรุนแรง ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด อนุมานได้ว่า BA.4/BA.5 น่าจะมีโอกาสอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์เดิม แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ารุนแรงขึ้นเป็นสัดส่วนเท่าไร ส่วน BA.2.75 นั้นขณะนี้ไทยมีรายงานเพียง 1 คน แต่คาดว่าน่าจะมีมากกว่านี้ เนื่องจากขณะนี้การตรวจหาสายพันธุ์ BA.2.75 ต้องถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัว การตรวจเบื้องต้นยังไม่สามารถตรวจได้ คาดว่าอีก 1 สัปดาห์ กรมวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งน้ำยาเฉพาะ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการในต่างจังหวัดสามารถตรวจได้ ส่วนการทดสอบภูมิคุ้มกัน วัคซีนเข็ม 3 ต่อ BA.5 พบว่า BA.5 หลบภูมิที่เกิดจากวัคซีนได้ดีกว่า BA.2 แต่ทุกสูตรยังสามารถป้องกันโรคได้พอสมควร แต่เมื่อฉีดวัคซีนไประยะหนึ่งแล้วภูมิจะตกลง ดังนั้นจึงควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อรับวัคซีนเข็มสุดท้ายไปแล้วนาน 4 เดือน	-



โรคฝีดาษวานร

สถานการณ์ในประเทศ

สื่อนำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพมหานคร, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวว่า ได้สั่งการให้มีการติดตามดูแลรักษา กวดขัน เข้มงวดในการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ในทุกช่องทาง สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเตรียมแผนเผชิญเหตุป้องกันและการควบคุมโรคฝีดาษลิง ซึ่งจะต้องเข้มงวดในเรื่องการคัดกรองคนเข้าประเทศ และทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในส่วนของโรครวมทั้งแนวทางการป้องกันและข้อควรปฏิบัติ เมื่อพบอาการหรือเข้าข่ายโรค

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า สธ.มีการเฝ้าระวัง โดยได้จัดเตรียมเวชภัณฑ์ และสั่งการให้ รพ. โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เตรียมการรักษา เตรียมห้องปฏิบัติการ และสั่งการให้ นพ.สสจ. ตั้งระบบติดตาม ถ้าเกิดมีผู้ป่วยฝีดาษลิง ก็ต้องติดตามผู้สัมผัส ติดตามลำดับชั้นให้ได้โดยเร็ว

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันมีการวางกรอบไว้เบื้องต้น เมื่อมีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยเข้ามาใช้บริการที่รพ. แม้โรคนี้ไม่ได้แนะนำว่าต้องรับเข้าไว้รักษาในรพ.ทุกราย แต่ในส่วนของประเทศไทยระยะแรก เบื้องต้นอาจจะแนะนำให้รับไว้ในรพ.ทุกรายก่อน จนกว่าจะทราบผลยืนยันจากห้องแล็บ เพื่อให้การสอบสวนโรคชัดเจนขึ้น ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการหลบหนีเหมือนกรณีชายไนจีเรียอีกทั้งโรคนี้ จัดเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง จึงไม่สามารถไปใช้อำนาจของกฎหมายอื่นในการควบคุมตัว

- ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ประธานคกก.ด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กล่าวว่า ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคฝีดาษลิงมานานกว่า 2 เดือน ได้ยกระดับการเฝ้าระวังเป็นแบบ Sentinel หรือเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น นักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มหลากหลายทางเพศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน หากพบผู้ป่วยเข้าข่ายให้สอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัย หากติดเชื้อให้แยกกัก 21 วัน-

- พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ กล่าวถึง แนวทางการดูแลรักษาโรคฝีดาษวานร โดยทั่วไปโรคนี้หายเองได้ เมื่อแผลตกสะเก็ด หรือรักษาตามอาการ สำหรับคนที่จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ กินยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งหรือปลูกถ่ายอวัยวะ เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ และหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ แนวทางการแยกโรค เตรียมประชุมและสรุปส่งให้ EOC สธ. พิจารณาต่อไป พร้อมยืนยันเชื่อมั่นสามารถฆ่าได้ด้วยแอลกอฮอล์และสบู่ การหมั่นล้างมือ งัดสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกันสามารถป้องกันได้

สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด), เว็บไซต์ สยามรัฐ -

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ม.มหิดล ระบุว่า โรคฝีดาษวานร ที่ WHO ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ยังไม่เข้าเกณฑ์จัดเป็นโรคที่แพร่ระบาด เพราะโรคฝีดาษวานรมีลักษณะต่างจากโรคโควิด 19 คือ ไวรัส์ฝีดาษวานร ไม่กลายพันธุ์ หากจะแพร่ระบาดจะเกิดจากคนที่มีอาการแล้วติดผ่านการสัมผัสใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารคัดหลั่ง ที่ติดมากับฝิ่นตม่น้ำ ไม่สามารถแพร่เชื้อผ่านทางอากาศ และมียารักษา แต่ราคาแพงมาก ด้วยลักษณะต่างๆ จึงเชื่อว่า จะไม่มีการติดเชื้อจนกลายเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ ทั้งนี้ สธ., รพ. และทุกคนต้องช่วยเฝ้าระวัง สังเกตหากพบเห็นบุคคลที่เข้าลักษณะโรคฝีดาษวานร ต้องรีบแจ้งเพื่อควบคุม ยับยั้งการแพร่กระจายไปที่อื่น

สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด)

- นพ.กฤษณ์ กุเกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต กล่าวถึง กรณีพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงที่ จ.ภูเก็ต เป็นรายแรกของประเทศไทย และมีผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวม 19 ราย ได้เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 19 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจออกมาแล้วเป็นลบ แล้วทั้ง 19 ราย ให้กักตัว 21 วัน โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ติดตามอาการ ทั้ง 19 รายอย่างใกล้ชิด เมื่อครบ 21 วัน ของการกักตัวจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจอีกครั้ง


สถานการณ์ต่างประเทศ

สื่อนำเสนอ : นสพ. ข่าวหุ้น

- คกก.ยุโรปอนุญาตให้ทำการตลาดวัคซีน อิมวาเน็กซ์ ของบริษัท บาวาเรียน นอร์ดิก ของเดนมาร์ก เพื่อป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ ซึ่งเป็นวัคซีนเพียงตัวเดียวที่ได้รับอนุมัติเพื่อป้องกันโรคฝีดาษลิงในสหรัฐฯ และแคนาดา โดยก่อนหน้านี้ อยุ่ได้อนุมัติวัคซีนนี้เพื่อรักษาโรคฝีดาษเท่านั้น

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

- ดร.แคทเธอริน สมอลส์วูด จนท.ฉุกเฉินอาวุโสแห่ง WHO เตือนต่อสถานการณ์โรคไข้ทรพิษวานร หรือฝีดาษลิง อย่าเพิ่งชะล่าใจกับสถานการณ์โรคฝีดาษลิง จะแพร่ระบาดแบบกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มชุมชนชาวรักร่วมเพศ หรือกลุ่มหลากหลายทางเพศเท่านั้น เพราะจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่กระจายไปอย่างรวดเร็ว อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงอาจจะเป็นในวงกว้าง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- CDC เผยสถานการณ์ฝีดาษลิง ในสหรัฐอเมริกา พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงที่ได้รับการยืนยันผลมีจำนวนเกือบ 3,000 รายแล้วทั่วประเทศ โดยรัฐนิวยอร์กมีรายงานพบผู้ป่วยมากที่สุด 900 ราย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Wellness tourism</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, thailandplus, thaigov, amarintv, thejournalistclub, thebangkokinsight)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. แถลงข่าว "เส้นทางท่องเที่ยววิถีสุขภาพ กัญชา กับสปาและนวดเพื่อสุขภาพ" ภายใต้แนวคิด "สปาไทย ก้าวหน้า ภูมิปัญญาก้าวไกล กัญชา กัญชาไทยสร้างเศรษฐกิจ" โดย สธ. ได้ผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Wellness tourism โดยตั้งสปาและนวดเพื่อสุขภาพ และสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากกัญชา กัญชา ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ให้บริการในสถานประกอบการที่มีการควบคุมกำกับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกและสร้างเศรษฐกิจประเทศ</p>	
<p>โรคไข้มาลาเรีย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชนบทชายป่าหรือพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ ทำให้มีโอกาสเกิดโรคและมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนได้ หากประชาชนมีประวัติเคยเข้าไปในป่าหรืออาศัยอยู่ในป่าในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ถึง 2 เดือนก่อนเริ่มป่วย ให้รีบไปพบแพทย์</p>	
<p>ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocust)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย กรมสุขภาพจิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ “ร่วมสร้างพลังใจ สุขภาพจิตไทยยั่งยืน” Better Mental Health Care for all พร้อมมอบรางวัลให้กับเครือข่ายต้นแบบฯ พร้อมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ และให้ผู้สนใจนำประยุกต์แนวทางการดำเนินงานไปใช้ดูแลสุขภาพจิตให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเองต่อไป</p>	
<p>แนะคนใกล้ชิดสังเกตพฤติกรรมที่ผิดจากเดิมในเด็ก ช่วยป้องกันการฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย จากข้อมูลจากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 พบว่า อัตราจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จและทำร้ายร่างกายตนเองในวัยเรียน และวัยทำงานตอนต้นหรือช่วงอายุ 15-34 ปี เพิ่มมากขึ้นกว่าวัยทำงานที่อายุเกิน 34 ปีขึ้นไป ถึง 4 เท่า โดยอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ในกลุ่มวัยเรียนอายุ 15-24 ปี ในปี 2564 เสียชีวิต 439 คน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนคนใกล้ชิดสังเกตสัญญาณเตือนในเด็ก พร้อมเผยเด็กมีสภาพจิตใจเปราะบาง ด้วยความไร้เดียงสาอาจทำให้เกิดการตีความเจตนาผิด สถานการณ์รอบข้างอาจเป็นตัวกระตุ้นสู่พฤติกรรมฆ่าตัวตาย พร้อมเชิญชวนทุกฝ่ายให้การช่วยเหลือดูแลเด็กจากการบอบช้ำจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ความกดดัน ความตึงเครียด และอาจรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถรับมือได้ด้วยตัวเอง</p>	
<p>ศาลริบรอ-จำคุกหนุ่มแว่นป่วนรพ.อ่างทอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, newtv, ch7, mcot, thailandplus, hfocust)</p> <p>- พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการจับกุมเด็กแว้น หน้า รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง สืบเนื่องจากชาวบ้านถ่ายคลิปวิดีโอกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวแข่งรถที่ ถ.โพธิ์ทอง-อ่างทอง หน้า รพ.โพธิ์ทอง ส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน สืบหาจนสามารถจับกุมได้ 2 ราย พนักงานสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหา รวม 6 ข้อหา ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงได้นำตัวพร้อมของกลางส่งฟ้องต่อศาล ศาลพิพากษาริบรอจำคุกของกลาง สั่งจำคุก 1 เดือน โทษจำรอลงอาญา 1 ปี</p>	